

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ประพนธ์ รัตนชาติ	ประธานสภา		
๒	ฉัตรชัย ดวงอิน	รองประธานสภา		
๓	นาย สุวิชัย งามมี	ส.อบต. ม. 2		
๔	นาย พรจล. วัฒนศิริ	ส.อบต. ม. 1		
๕	นาย ประจักษ์ งามมี	ส.อบต. ม. 4		
๖	นายทองหล่อ วัฒนศิริ	ส.อบต. ม. 6		
๗	สุภรณ์ อานนต	ส.อบต. ม. 7		
๘				

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นาย อภิสิทธิ์ วัฒนศิริ	นายก อบต. โคกไม้ลาย		
๒	นาย ประจักษ์ งามมี	นายก อบต.		
๓	นายทองหล่อ วัฒนศิริ	รองนายก อบต.		
๔	นาย สันติศักดิ์ ชาวเมือง	รองนายก อบต.		
๕	นาย สิริธรรพ์ วัฒนศิริ	นายก อบต.		
๖	นาย ประจักษ์ งามมี	นายก อบต.		
๗	นาย สุวิชัย งามมี	นายก อบต.		
๘	นาย ประจักษ์ งามมี	นายก อบต.		
๙	นาย ประจักษ์ งามมี	นายก อบต.		
๑๐				

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

นายประจวบ รักหน้าที่
(ประธานสภา)

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

นายประจวบ รักหน้าที่
(ประธานสภา)

ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้รายงานและบันทึกความเห็นในการดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกไม้ลาย ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้ส่งรายงานให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ทุกท่านแล้ว เชิญเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ

จำเอกจรินทร์ อ.
(เลขานุการสภา)

- ขอชี้แจง ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นายประจวบ รักหน้าที่
(ประธานสภา)

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชี้แจงผลการประชุมครับ

นายพนพล ชีมประเสริฐ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
(ประธานกรรมการแปรญัตติฯ) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ในการประชุมสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการ อบต.โคกไม้ลายและมีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคำเสนอคำแปรญัตติ
และการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยละเอียดแล้ว จึงใคร่ขอรายงานผลการพิจารณา
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้

๑.คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เสนอมา นั้น ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสม และเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวนโยบายในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
ไม่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด

๒.การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้มีมติกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ
ณ ที่ทำการ อบต.โคกไม้ลาย ผลปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มิได้เสนอ
คำแปรญัตติตามเวลาที่กำหนดต่อคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายประจวบ รักหน้าที่
(ประธานสภาฯ)

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองนี้ จากการที่ประธานกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ได้ชี้แจงให้สภาทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ และไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ จึงไม่ต้องมีการ
พิจารณาและลงมติแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

นายประจวบ รักหน้าที่
(ประธานสภาฯ)
(ประธานสภาฯ)
จำเอกจรินทร์ อ.
(เลขานุการสภาฯ)

ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ (เห็นชอบ)

เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ

- ขอชี้แจง ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่ ๓ (เห็นชอบ) ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีกรอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

(วรรคสอง) ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖

มาตรา ๘๗ (วรรคสาม) เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

(วรรคสี่) ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ประธานสภาฯ

(นายประจวบ รักหน้าที่)

ต่อไปเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ท่านใด เห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ (เห็นชอบ ๖ คน) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ท่านใด ไม่เห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ (ไม่เห็นชอบ - คน) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ท่านใด งดออกเสียง ยกมือขึ้นครับ (งดออกเสียง ๑ คน)

มติที่ประชุม

- มีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ (จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ประธานสภาฯ

(นายประจวบ รักหน้าที่)

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยนายปราโมช สิงห์กุล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ (โอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปที่แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย

เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
ที่ ปจ ๗๑๙๐๑/๓๓๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลาย พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าว
ที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เสนอมานั้นได้ตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง
จึงให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย บรรจุชำระเบี้ยวาระ
การประชุม และส่งให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เมื่อวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ชี้แจง ครับ

นายก อบต.โคกไม้ลาย ข้าพเจ้า นายปราโมช สิงห์กุล นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
(นายปราโมช สิงห์กุล) ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เนื่องจาก สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณในงบลงทุน จึงเห็นควรขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้สภาแล้ว

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายเชิญครับ

(นายประจวบ รักหน้าที่)

สมาชิกสภา อบต.

(นายสมโชค พิกุลเงิน)

โครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้เสนอเอง
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามาแล้ว จึงขอสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินการตามที่
สภาได้ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเป็นหูเป็นตาตอนที่
ไม่มีใครอยู่สำนักงาน อีกประการหนึ่งคือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีเวลาเหลืออีก
ประมาณ ๑๐ วันเท่านั้น ก็จะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่แล้ว ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗
ก็ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว การใช้เงินสำรองจ่ายสามารถที่จะใช้ใช้งบประมาณ
ใหม่ได้ เรียนท่านประธานเลยว่าเสียตายน่ามากครับที่ไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางบุญญาดา ศรีสุข)


โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นโครงการที่ดำเนินการในสำนักงานส่วนใหญ่จะดำเนินการ
หรือถูกจัดอยู่ในลำดับท้ายๆอยู่แล้ว เพราะว่าโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ก็จะทำตั้งแต่ต้นปีแล้ว และปีนี้เงินสำรองจ่ายถูกใช้ไปจำนวนมาก และมีการโอนเงิน
งบประมาณเพิ่มไปที่เงินสำรองจ่ายหลายครั้งแล้ว เนื่องจากตั้งแต่สามเดือนแรกถูกใช้
ไปหมดแล้วจนกระทั่งเงินไม่มี แล้วก็โครงการนี้มีรายละเอียดที่จะต้องใช้เวลา
มาก และจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดซึ่งจังหวัดจะมีการอนุมัติเป็นรอบๆ ซึ่งระยะเวลาที่เราจะขอ
อนุมัติตอนนี้ มันไม่ทันเวลา และเงินงบกลางเหลืออีกประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
และเราไม่ทราบว่าจะอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าจะท่วมหรือไม่ ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมาปลายเดือน

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๒๔ น.

ลงชื่อ จำเอก  ผู้จัดรายงานการประชุม
(จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมโชค พิกุลเงิน)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทองหล่อ รักษ์หน้าที)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรเชษฐ์ ทองมี)

ลงชื่อ 
(นายนพดล ชิมประเสริฐ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย